



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

VIETNAMESE

Ông Dijon DaCosta, Sr., *Chủ Tịch Hội Đồng*

Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*

Bà Anna Hill

Bà Whitney McGinniss

Bà Allyson Gevertz

Bà Vickie B. Turner

Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 29 Tháng 2 Năm 2024

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)* 678-

481-4110

Carla Parker

404-734-1717

GaDOE Công Nhận 18 Trường thuộc Học Khu DCSD là Trường Danh Dự Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement, AP)

(STONE MOUNTAIN, GA) – Mười tám (18) trường trung học phổ thông của DeKalb County School District (DCSD) được vinh danh là Trường Danh Dự Xếp Lớp Nâng Cao (AP) Năm 2024. Tổng Giám Đốc Học Khu Tiểu Bang Richard Woods đã công bố những danh hiệu xuất sắc này vào ngày 27 tháng 2.

Trường Danh Dự AP năm 2024 được vinh danh trong tám hạng mục, dựa trên kết quả của các khóa học và bài thi AP năm 2023. Dưới đây là danh sách các danh mục và danh sách đầy đủ các trường trong mỗi danh mục được liên kết trong phần mô tả.

“Chúng tôi tự hào về những ngôi trường này vì họ là một minh chứng cho sự giảng dạy học thuật đúng đắn mà học sinh của chúng ta nhận được”, Tổng Giám Đốc Học Khu Tiến Sĩ Devon Q. Horton cho biết. “Những công nhận này thể hiện rõ hơn cam kết của Học Khu chúng ta trong việc đảm bảo mỗi học sinh có cơ hội và quyền tiếp cận các khóa học Xếp Lớp Nâng Cao, và chúng tôi rất vui mừng với những thành tích của các em học sinh.”

Georgia Department of Education (GaDOE) đã bắt đầu công nhận các Trường Danh Dự AP từ năm 2008. Các bài thi AP được tổ chức thực hiện bởi College Board, cũng là đơn vị tổ chức bài thi SAT. Các khóa học AP là một trong nhiều cách giúp học sinh Georgia tiếp cận chương trình học tập ở cấp đại học khi còn ở cấp trung học; những học sinh đạt điểm 3, 4 hoặc 5 trong kỳ thi AP có thể nhận được tín chỉ đại học.

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành tới các Trường Danh Dự AP Năm 2024”, Tổng Giám Đốc Học Khu Richard Woods nói. “Tôi khen ngợi các trường vì quá trình làm việc chăm chỉ của họ trong việc xây dựng các chương trình Xếp Lớp Nâng Cao vững mạnh và, kết quả là đem lại những cơ hội chất lượng cao cho học sinh Tiểu Bang Georgia. Ngoài ra, tôi rất vui mừng rằng số Trường Danh Dự AP và học khu tiếp tục tăng lên hàng năm - một minh chứng cho cam kết của nền giáo dục công của Tiểu Bang Georgia trong việc mở rộng cơ hội cho toàn bộ học sinh của Georgia.”

Dưới đây là danh sách các trường Danh Dự AP của Học Khu DCSD theo danh mục:

Trường Hỗ Trợ và Tiếp Cận AP

Các trường có ít nhất 30% bài thi AP của học sinh nhận định bản thân là người Mỹ Gốc Phi và/hoặc Mỹ La-tinh (tối thiểu 16 học sinh) và 30% tổng số bài thi AP đạt điểm 3 trở lên. Phải có ít nhất 25 bài thi được tổ chức thực hiện.

- **Cross Keys, DeKalb Early College Academy, DeKalb School of the Arts, Tucker**

-THÊM NỮA-

Trường Thử Thách AP

Các trường có số lượng tuyển sinh từ 900 học sinh trở xuống, có các bài thi được thực hiện là Tiếng Anh, toán, khoa học, và các môn xã hội học, và có tổng số tối thiểu là 25 bài thi được tổ chức thực hiện.

- **DeKalb School of the Arts, Towers**

Trường Mở Rộng AP

Các trường AP có mức tăng trưởng 25% về sự tham gia của học sinh AP từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 và tối thiểu 25 học sinh làm bài kiểm tra vào tháng 5 năm 2022.

- **Arabia Mountain, Clarkston, Columbia, Cross Keys, DeKalb Early College Academy, Lithonia, McNair, Redan, Stephenson, Tapestry Public Charter School, Towers, Tucker**

Trường Nhân Văn AP

Các trường có ít nhất năm bài thi thuộc mỗi danh mục AP sau: một khóa học Ngữ Văn Anh, hai khóa học các môn xã hội học, một khóa học mỹ thuật, và một khóa học ngôn ngữ thế giới, với tổng số tối thiểu là 25 bài thi được tổ chức thực hiện.

- **Chamblee, Cross Keys, Lakeside**

Trường Thành Tích Nhân Văn AP

Các Trường Nhân Văn AP (xem định nghĩa ở trên) có ít nhất 50% tổng số các bài thi Nhân Văn AP đạt điểm 3 trở lên.

- **Chamblee, Cross Keys, Lakeside**

Trường AP Xuất Sắc

Các trường có ít nhất 20% tổng số học sinh tham gia các bài thi AP và ít nhất 50% tổng số các bài thi AP đạt điểm 3 trở lên.

- **Chamblee, DeKalb School of the Arts, Druid Hills, Dunwoody, Lakeside**

Trường STEM AP

Các trường có tối thiểu năm học sinh làm kiểm tra trong ít nhất bốn khóa học STEM AP, AB Giải Tích AP, BC Giải Tích AP, Thống Kê AP, Sinh Học AP, Hóa Học AP, Khoa Học Môi Trường AP, Vật Lý 1 AP, Vật Lý 2 AP, Vật Lý C AP, Khoa Học Máy Tính AP, Nguyên Tắc Khoa Học Máy Tính AP, và có tối thiểu 25 bài thi được tổ chức thực hiện.

- **Arabia Mountain, Chamblee, Clarkston, Cross Keys, Druid Hills, Dunwoody, Lakeside, Southwest DeKalb, Tucker**

Trường Thành Tích STEM AP

Các trường STEM AP (xem định nghĩa ở trên) có ít nhất 50% tổng số các bài thi STEM AP đạt điểm 3 trở lên.

- **Chamblee, Druid Hills, Dunwoody**

XXX